

คลินิก นักวิจัย

ตอบโดย: ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

คำถาม

manuscript คืออะไร?

คำตอบ

Manuscript คือต้นฉบับบทความวิจัยที่นักวิจัยต้องจัดเตรียมให้ตรงกับรูปแบบของแต่ละวารสารซึ่งแต่ละวารสารอาจมีการขั้นตอนและรูปแบบการจัดเตรียมที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความเป็นสิ่งทีนักวิจัยจะต้องให้ความสนใจมากๆ และจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารนั้นๆ จงอย่าคิดเอาเองเพราะกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาว่าบทความที่ส่งมานั้นได้มีการเตรียมต้นฉบับเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ถ้ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกองบรรณาธิการก็จะส่งกลับมาให้นักวิจัยแก้ไข ในวารสารทางวิชาการชั้นนำในต่างประเทศนั้นมีการส่งบทความเข้ามาแข่งขันในการตีพิมพ์สูงมาก นักวิจัยจะต้องให้ความสนใจรายละเอียดของการจัดเตรียมต้นฉบับ ถ้าหากการเตรียมต้นฉบับไม่ตรงตามมาตรฐานของวารสารนั้นแล้ว วารสารจะปฏิเสธการตีพิมพ์ทันทีที่ทั้งนี้ไม่ว่างานวิจัยนั้นจะดีเพียงใดก็ตาม

สำหรับวารสารสมาคมนักวิจัย ได้มีการกำหนดรูปแบบการเตรียมต้นฉบับพร้อมแบบตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้นก่อนส่งบทความเข้าระบบของสมาคม แต่ที่ผ่านมายังพบว่ามึนักวิจัยยังคงไม่ได้ใส่ใจในการเตรียมต้นฉบับมากนัก บ้างก็ยังเป็นแบบที่คล้ายกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ บ้างก็ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของวารสารเล่มอื่นเพราะยังมี header ของกระดาษที่ระบุวารสารนั้นอยู่

ทั้งนี้ ขอให้ให้นักวิจัยได้ศึกษารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับของวารสารสมาคมนักวิจัย ใส่ใจในรายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ ตลอดจนการตรวจสอบบทความก่อนส่งต้นฉบับกับแบบฟอร์มในการตรวจสอบต้นฉบับและส่งมาพร้อมกับบทความซึ่งนักวิจัยยังสามารถดาวน์โหลดบทความในเว็บไซต์ของสมาคมมาดูเป็นตัวอย่างในการเขียน

ข้อผิดพลาดที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่และยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเตรียมต้นฉบับของวารสารสมาคมนักวิจัยที่พอยกเป็นตัวอย่าง ได้แก่

- การใช้ภาษาอังกฤษในคำศัพท์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว และยังใช้ซ้ำกันหลายครั้ง
- การใช้อักษรตัวหนาหรือขีดเส้นใต้โดยไม่จำเป็นและพรั้าเพรื่อ ถ้านักวิจัยใช้การเน้นข้อความด้วยตัวอักษรหนาหรือขีดเส้นใต้มากเกินไปจะก่อให้เกิดความดูหนักและหนาไปด้วยการเน้นที่เกินพอดีจนกลายเป็นไม่มีการเน้นหรือให้น้ำหนักใด
- การใช้เส้นหรือกรอบในภาพต่างๆ ให้ใช้เส้นที่มีน้ำหนักธรรมดาอย่าให้เข้มหรือหนากว่าตัวอักษร เพราะเราต้องการเน้นตัวอักษรหรือตัวแปรมากกว่าเส้นหรือกรอบ นอกจากนั้นเส้นที่โยงตัวแปรหรือกรอบตัวแปรก็ให้ใช้เส้นธรรมดาไม่ทำเป็นลูกศรที่เป็นแถบใหญ่ๆ
- การอ้างอิงกรณีที่มีชื่อผู้แต่งซ้ำกัน จะต้องขีดเส้นใต้แทนชื่อนั้น ถ้าปีซ้ำกันอีกก็ต้องใส่อักษร ก,ข หรือ a,b ต่อท้ายปี
- การแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษพร้อมในคำว่า “(in Thai)” ต่อท้ายอย่างไรก็ตาม ถ้านักวิจัยใช้ความละเอียดและใส่ใจในการเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของ

วารสารจะทำให้การพิจารณาบทความเป็นไปได้รวดเร็วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ไม่ว่านักวิจัยจะส่งบทความไปยังวารสารใด